



บันทึกข้อความ

กบอ ๖๕๑
๓๘ก.พ.๕

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖ โทร. ๒๓๓๘
ที่ สลก พ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรียน ผู้บริหารกรม

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารที่ทำการที่พิกอาศัย และทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับ
ความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย

เรื่องที่น่าสนใจทั่วไป

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<http://www.thaigov.go.th/th/media-centre-government-house/news-summary-cabinet-meeting.html>

(นางพญงศรี มโนรด)

ผชน. ปฏิบัติราชการแทน ลนค.

เรียน สอ.สงน, สอน.ภาค, สข.อน.

เพื่อโปรดทราบ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารที่ทำการที่พิกออาศัย และทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารที่ทำการที่พิกออาศัย และทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลง.) เสนอ

ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้ว จำนวน ๑๙,๖๓๓,๘๐๙ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ที่พิกออาศัย และทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยให้ ตช. ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) โดยตรง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
